

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2559

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร.0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320

<http://pr.moph.go.th/iprg/>



กระทรวงสาธารณสุข



@pr_moph



moph channel



clubhealthch



mophpr

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>กรุงเทพธุรกิจ มติชน บ้านเมือง แนวหน้า new)108</p> <p>มติชน บ้านเมือง</p> <p>สยามรัฐ</p>	<p>สธ.ห่วงทุจริตสอบหมอ</p> <p>- นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า เรื่องการทุจริตสอบนั้นพบได้ในทุกวิชาชีพ เมื่อเป็นเช่นนี้ประเทศชาติจะเจริญก้าวหน้าได้อย่างไร วิชาชีพแพทย์ถือเป็นวิชาชีพที่ประชาชนให้ความคาดหวัง สธ.เอง ก็มีระบบการจัดการให้เป็นหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับของประชาชน ทั้งนี้ ประเทศชาติต้องการคนเก่ง คนดี ที่สำคัญความดีต้องมาก่อน เพราะถ้าเป็นคนดี เมื่อมีความขยันหมั่นเพียรก็สามารถพัฒนาตนให้เป็นคนเก่งได้ แต่ถ้าเป็นคนเก่ง แต่โกง ประเทศชาติก็มีแต่จะแย่ลงเรื่อย ๆ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อาวุธ ศรีศุกรี เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) กล่าวว่า กสพท.พยายามคัดนักเรียนที่จะเข้ามาเรียนแพทย์ เน้นที่มีจิตใจอยากเรียน อยากช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์มากกว่าคนเก่ง ซึ่งในการสอบจะมีหัวข้อเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และประเมินอีกครั้งจากการสอบสัมภาษณ์ แต่ถือว่าเป็นเรื่องยาก ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของโรงเรียนแพทย์ที่รับนิสิตนักศึกษาเข้าไปเรียน แล้วต้องเข้มงวดดูแลเรื่องของคุณธรรม จริยธรรมมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การสอบของ กสพท.เข้มงวดเรื่องอุปกรณ์นำไปในห้องสอบมาก ที่ผ่านมามีคนนำโทรศัพท์และนาฬิกาเข้าห้องสอบเลย</p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา นายกแพทยสภา กล่าวถึงแนวทางป้องกันการทุจริตสอบแพทย์ ว่า ในวันที่ 12 พ.ค. นี้ จะมีการนำเรื่องเข้าประชุมหารือกับคณะกรรมการแพทยสภา เพื่อหาแนวทางป้องกันแก้ไข โดยจะมีคณบดีคณะแพทยศาสตร์ทุกมหาวิทยาลัยทั้งรัฐและเอกชนเข้าร่วม</p>
<p>โพสต์ทูเดย์ บ้านเมือง ผู้จัดการรายวัน แนวหน้า สยามรัฐ</p> <p>ไอ.เอ็น.เอ็น</p>	<p>ยุติสัมปทานเหมืองแร่ทั่วประเทศ</p> <p>-เสนอข่าว นางอรุณา สีบุญเรือง รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังการประชุม ครม. ว่า กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีมติร่วมกันในการยุติการอนุญาตอาชญาบัตรพิเศษสำรวจแร่ทองคำและประทานบัตรทำเหมืองแร่ทองคำ รวมถึงคำขอต่ออายุประทานบัตรทั่วประเทศ</p> <p>สำหรับในกรณีของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของพนักงาน และเพื่อเตรียมการเลิกประกอบกิจการ เห็นควรให้ต่อใบอนุญาตประกอบโรงประกอบโลหกรรมที่จะหมดอายุในวันที่ 13 พ.ค. นี้ไปจนถึงสิ้นปี 59 เพื่อให้สามารถนำแร่ที่เหลืออยู่ไปใช้ประโยชน์ได้ นอกจากนี้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลประชาชนและบรรเทาปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลังสิ้นสุดการประกอบกิจการเหมืองแร่ของบริษัท อัคราฯ ขณะที่ ผลการตรวจสอบสุขภาพของชาวบ้าน 1,583 คน พบกว่า 50 % ตรวจพบโลหะหนักในร่างกายเกินค่ามาตรฐาน แต่ยังไม่มีการศึกษาผลกระทบในพื้นที่อื่น ซึ่งคณะกรรมการต้องตรวจสอบต่อไป</p> <p>พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุม ครม.ไม่ได้พิจารณาต่อใบอนุญาตประทานบัตรเหมืองแร่ทองคำ โดยได้สั่งการไปว่าภายในสิ้นปีนี้ไม่มีการทำเหมืองแร่ทองคำอีกต่อไป</p> <p>ด้าน บริษัท อัคราฯ เตรียมทบทวนแผน 3 หมื่นล้านสะดุด ยังไม่สรุปยื่นฟ้องศาลปกครองหรือไม่ ทั้งนี้การปิดเหมืองแร่ทองคำ จะกระทบพนักงานบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องประมาณ 4,000 คน</p> <p>-เสนอข่าว นางอารมณ คำจริง แกนนำเครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองแร่ 3 จังหวัด เปิดเผยว่า ตนและชาวบ้านรู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก แต่ยังคงรอศึกษาเนื้อหาของเอกสารให้ชัดเจนรอบคอบอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากกลัวว่าการดำเนินการดังกล่าวทำขึ้นเพื่อลดแรงเสียดทานจากประชาชน หรืออาจมีเงื่อนไขอื่นแอบแฝง ซึ่งเคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีต</p>
<p>ไทยโพสต์</p>	<p>เสนอขายอดบุหรีเข้าบัญชียาหลัก</p> <p>-เสนอข่าว พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี เสนอเพิ่มสิทธิประโยชน์ “ยาอดบุหรี” ในระบบบัตรทอง โดยบรรจุยาอดบุหรีในบัญชียาหลักแห่งชาติ ไม่เพียงแต่ทำให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาอย่างครอบคลุมและทั่วถึง แต่ยังป้องกันโรคที่มีสาเหตุจากบุหรีในผู้ที่ไม่มีอาการป่วย โดยค่าใช้จ่ายยาอดบุหรีอยู่ที่ 3,000-4,000 บาทต่อราย เป็นจำนวนเงินไม่มากเมื่อเปรียบเทียบกับผลที่ได้รับนับว่าคุ้มค่ามาก ซึ่งขณะนี้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>อยู่ระหว่างการพิจารณารายการยาที่เหมาะสม ทั้งนี้ผ่านมาเพื่อให้ผู้ป่วยที่จำเป็นได้รับยาอดบุหรี่ นอกจากนี้ได้รับการสนับสนุนจาก สปสช.บางส่วนแล้ว เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพฯ ยังขอการสนับสนุนจากบริษัทฯ แต่สามารถกระจายให้กับคลินิกในเครือข่ายเท่านั้น ยังไม่ครอบคลุมและทั่วถึงให้กับผู้ป่วยเพียงพอ</p> <p>ทั้งนี้ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้ยาอดบุหรี่ร้อยละ 2.4 ผู้ป่วยกลุ่มนี้บางคนมีรายได้ไม่มาก หากไม่ช่วย ผู้ป่วยเหล่านี้ก็จะเข้าไม่ถึงการรักษา ซึ่งในการเริ่มสิทธิประโยชน์ยาอดบุหรี่อาจเริ่มในผู้ป่วยบางโรคก่อน เช่น กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เป็นต้น ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณา</p>
<p>คมชัดลึก บ้านเมือง new)108</p>	<p>สธ.ปรับปรุงระเบียบค่าตอบแทน</p> <p>-เสนอข่าว น.พ.โสภณ เมฆธน ปลัดสธ. เตรียมรื้อระเบียบเพิ่มค่าตอบแทนบุคลากร แก้ปัญหาสมองไหล ได้เตรียมมาตรการดึงคนไว้ในระบบ เช่น 1. บรรจุเป็นข้าราชการ แต่ก็ต้องให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ กพ. เพราะปัจจุบันมีการจำกัดอัตรากำลังข้าราชการ ดังนั้น อาจจะต้องพิจารณาให้กับสาขาหลักที่ขาดแคลนก่อน ส่วนสายสนับสนุนก็พิจารณาตามความขาดแคลนลดหลั่นกันไปตามสัดส่วนร้อยละ 50 และ 25 ตามลำดับ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำร่างค่าตอบแทนร่างแรก โดยพิจารณาในเรื่องของพื้นที่ ความพึงพอใจ ภาระงาน ซึ่งจะยึดหลักเกณฑ์เรื่องค่าตอบแทนตัวเดิมคือ ฉบับ 8 และ 9 เป็นหลัก โดยจะมีการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน กระทรวงสาธารณสุข (อ.ก.พ.สธ.) ในวันที่ 12 พ.ค.นี้ ก่อนนำเสนอเข้าคณะกรรมการ ก.พ.พิจารณาต่อไป</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p>เตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.ปรกชล อู๋ทรัพย์ ผู้ประสานงานและนักวิชาการเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืชหรือไทย-แพน กล่าวถึงกรณีที่มีการระบุถึงหลักการเก็บตัวอย่างผัก ผลไม้เพื่อตรวจสอบสารเคมีปราบศัตรูพืชของไทย-แพนไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการว่า วิธีการที่ไทย-แพน ใช้คือการสุ่มเก็บตัวอย่างในห้างสรรพสินค้าและส่งตรวจในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเดียวกับห้องแล็บของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ส่วนหน่วยงานอื่นที่ตรวจไม่พบ ก็อยากให้เห็นแจ้งว่าทำไมถึงไม่พบ แต่ประเด็นคือมีการตรวจพบสารเคมีจริง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรดูแลแก้ไขกำหนดเป็นวาระแห่งชาติ โดยในวันที่ 10 พ.ค. จะส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ</p>
<p>ข่าวสด สยามรัฐ</p>	<p>ร่างกม.เซลล์บำบัด</p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กล่าวถึงกรณีความคืบหน้าการทำร่างกฎหมายเพื่อใช้ควบคุมการให้บริการที่ใช้เซลล์เพื่อการบำบัดรักษาโรคหรือใช้ในวงการความงาม บำรุงร่างกาย ว่า จากการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นชอบให้มีการรวมร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยเซลล์ทางการแพทย์ พ.ศ. ... ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และร่างพ.ร.บ.เซลล์บำบัด พ.ศ. ... ของแพทยสภา เนื่องจากมีเนื้อหาใกล้เคียงกัน โดยให้ใช้ชื่อว่า ร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยเซลล์บำบัด พ.ศ. ... ซึ่งร่างกฎหมายฉบับนี้ ได้บูรณาการอำนาจของหน่วยงานด้านสุขภาพ ที่ทำหน้าที่ควบคุมกำกับมาตรฐานความปลอดภัย ของ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ อย., กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และแพทยสภา</p> <p>กรม สบส. เร่งผลักดันร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวให้มีผลบังคับใช้โดยเร็ว เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยผู้บริโภค และส่งเสริมพัฒนาการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเซลล์บำบัดอย่างจริงจัง เพื่อประโยชน์คนไทยจะได้รับบริการจากเทคโนโลยีที่ทันสมัย ขณะนี้ได้เสนอร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว ต่อ รมว.สธ. เพื่อเสนอกรม. ในเดือนมิ.ย.59</p> <p>สาระสำคัญ กำหนดข้อห้ามที่จะทำให้เข้าใจผิด หรือเกิดอันตรายต่อประชาชน อาทิ ห้ามบุคคลที่มีไข้แพทย์หรือทันตแพทย์ให้บริการเกี่ยวกับเซลล์บำบัด ห้ามมีนายหน้า เรียกผลประโยชน์ในการซื้อช่องทางการให้บริการ หากผู้ขึ้นทะเบียนหรือผู้ดำเนินการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้จะถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียน และกำหนดบทลงโทษผู้ฝ่าฝืนมีตั้งแต่จำคุกตั้งแต่ 1 เดือน ถึง 10 ปี ปรับตั้งแต่ 2,000 บาทจนถึง 3,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p>ร่างพ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ</p> <p>-เสนอข่าว นายณรัล วิวรรณไกร ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จำกัด ในเครือสยามเวลเนสกรุ๊ป เปิดเผยถึงการยกร่างพ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ... ที่ผ่าน สนช. ว่า จะช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของธุรกิจสปาและธุรกิจนวดของไทยให้มีมาตรฐานตามการกำหนดของภาครัฐมากขึ้น เนื่องจากพบว่า ปัจจุบันจำนวน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ธุรกิจสปาไทยจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเพียง 10% เท่านั้น และในบางแห่งอาจมีธุรกิจอื่นแอบแฝง จนกลายเป็นภาพลักษณ์ที่นักท่องเที่ยวต่างชาติมองว่า เป็นธุรกิจสีเทา</p>
<p>แนวหน้า</p>	<p>ไฟไหม้ป่า</p> <p>-เสนอข่าว ความคืบหน้าสถานการณ์ไฟไหม้ป่า ที่ป่าพุรุโต๊ะแดง จ.นราธิวาส และป่าดอยขุนช่างเคี่ยน ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จ.เชียงใหม่</p> <p>พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย กล่าวว่า ขณะนี้ไฟป่าพุรุที่ จ.นราธิวาส พื้นที่เกิดเหตุ อยู่ใต้ดินทุกหน่วย กำลังเฝ้าระวังและติดตามโดยใช้วิธีการ สูบน้ำลงไปในพื้นที่ที่คาดว่าจะเกิดไฟป่าขึ้น ส่วนไฟป่าในพื้นที่จ.เชียงใหม่ นั้น เหตุการณ์ได้ยุติลงแล้วแต่ยังมีควันไฟจากซากไม้ใหญ่ ที่ยังคุกรุ่นอยู่ ต้องติดตามดูแล โดยแบ่งความรับผิดชอบให้ทุกหน่วยงาน และ อปท. ทหารช่วยกันดูแลเป็นพิเศษ ขณะนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องกำลังสืบสวนสอบสวนอยู่ว่าเป็นใคร ขอยืนยันว่ามีบทลงโทษแน่นอน</p> <p>ส่วนไฟไหม้ป่าใน อ.ยี่งอ ได้ลุกลามทำให้พื้นที่ป่าพุรุ สวนปาล์ม ยางพาราและป่าเสม็ด ได้รับความเสียหายไปแล้วกว่า 350 ไร่ มีประชาชนได้รับผลกระทบ 32 ครอบครัว รวม 130 คน ส่วนใหญ่ป่วยระบบทางเดินหายใจ แสบจมูก แสบคอ มีน้ำมูกไหลจากการสูดดมหมอกควันไฟจำนวนมากซึ่งทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสจัดเตรียมหน้ากากอนามัย 1 แสนชิ้น เพื่อนำไปแจกให้ประชาชน</p>
<p>http://news.sanook.com/1993142/</p>	<p>ร้องรพ.ผ่าตัดทำคลอดตาย</p> <p>-เสนอข่าว ชาวบ้านปางตึก ต.ตาตุ่ม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ ร้องเรียนขอความเป็นธรรม ให้กับ น.ส.สุวรรณ รักษ์ยิ่ง อายุ 28 ปี ซึ่งได้เสียชีวิตหลังจากผ่าตัดทำคลอด จากโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจ.สุรินทร์ เมื่อวันที่ 6 พ.ค.59 ที่ผ่านมา โดยญาติผู้ตายสงสัยในสาเหตุการตาย ในการรักษาของพยาบาลและแพทย์ โดยได้ร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด พร้อมทั้งจะเข้าร้องขอความเป็นธรรมกับสสจ.สุรินทร์ด้วย</p> <p>-ล่าสุดคณะแพทย์ โรงพยาบาลปราสาท ได้ร่วมกันแถลงข่าวถึงผลการรักษาและทำคลอด น.ส.สุวรรณ สรุปสาเหตุการเสียชีวิตของผู้ป่วย คือ การติดเชื้อในน้ำคร่ำ ทำให้เกิดการติดเชื้อในกระแสเลือดและปอดอักเสบ รุนแรง ส่งผลให้มีภาวะหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน ทางทีมแพทย์ได้อธิบายสามีและญาติถึงสาเหตุการเสียชีวิตเบื้องต้น และการผ่าพิสูจน์ศพ เพื่อยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตแต่ได้รับการปฏิเสธ</p> <p>-ก่อนที่จะมีการแถลงข่าว ทางโรงพยาบาลฯ ได้มีการพูดคุยเจรจากับทางนายเอกสิทธิ์อายุ 36 ปี สามีผู้ตาย และนายโยธิน รักษ์ยิ่ง หรือ นายโทนี่ ศรีสเร็น อายุ 38 ปี นักร้องค่ายมีเดียออฟมีเดีย ซึ่งเป็นน้ำชายของผู้ตาย พร้อมญาติและทนายความ เพื่อทำการเจรจาและชี้แจงถึงกรณีการรักษาและการทำคลอดให้กับนางสาวสุวรรณ ตามที่ญาติต้องการ ซึ่งการเจรจาดังกล่าวใช้เวลากว่า 3 ชั่วโมง โดยไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าสังเกตการณ์ ในห้องประชุมของโรงพยาบาล แต่สุดท้ายก็ยังไม่สามารถหาข้อยุติในเรื่องดังกล่าวได้</p>
<p>คมชัดลึก ข่าวสด</p>	<p>ห่วงใช้"เฟซบุ๊กไลฟ์"ผิดทาง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วรงค์ ชาติพิทยสุนนท์ จิตแพทย์เด็กและสื่อกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงการไลฟ์เฟซบุ๊กไลฟ์ ที่สามารถถ่ายทอดชีวิตประจำวันของแต่ละคนผ่านโซเชียลมีเดียได้ ซึ่งบางส่วนนำมาใช้ผิดวิธี ทั้งการโชว์หวิว การถ่ายทอดสดทำร้ายตัวเอง อาจเกิดผลกระทบทางจิตวิทยา มีการฆ่าตัวตายที่มากขึ้นในสังคม ซึ่งจากการศึกษาพบว่า โอกาสการทำร้ายตัวเองและฆ่าตัวตายเลียนแบบ จะสูงขึ้นมาก หากผู้ที่รับชมสื่อเหล่านั้นมีพื้นฐานชีวิต ลักษณะการใช้ชีวิต เชื้อชาติ อายุ ใกล้เคียงกับผู้ที่ทำร้ายตัวเองในสื่อ</p>
<p>แนวหน้า</p>	<p>ปัญหาเด็กติดการพนัน</p> <p>-เสนอข่าว รศ.ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์ ผอ. ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ผลการศึกษาสถานการณ์พฤติกรรมและผลกระทบการพนันในประเทศไทย ปี 2558 สสำรวจประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป พบกลุ่มตัวอย่างอายุน้อยที่สุดเริ่มเล่นการพนันเพียงแค่ 7 ขวบ ขณะที่กว่า 60% เริ่มเล่นพนันอายุไม่เกิน 20 ปี ประเภทการพนันที่เล่นเป็นครั้งแรกและมากที่สุด คือ สลากกินแบ่งรัฐบาล ตามมาด้วยหวยใต้ดิน โดยภาคอีสานเล่นพนันมากที่สุด รองลงมาคือภาคกลาง ประเภทการพนันที่เล่นมากที่สุด คือสลากกินแบ่งรัฐบาล ตามมา ด้วยหวยใต้ดิน และพนันทายผลฟุตบอล</p> <p>- นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ กรมสุขภาพจิต กล่าวว่า การติดการพนันของเด็ก มักเป็นสิ่งที่ถูก มองข้าม พ่อแม่ไม่ได้คิดว่าปัญหา ส่งผลให้ปล่อยปละละเลย การเข้ารับการบำบัดจึงมีน้อยมากเมื่อเทียบกับเด็กติดยา เหล้า ทั้งนี้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>การเล่นพนันของเด็กและวัยรุ่นจะไม่เหมือนผู้ใหญ่ เด็กเล่นเพราะคิดว่าสนุก ซึ่งการเล่นการพนันจะไปกระตุ้นสมองส่วนอยากมากกว่าสมองส่วนคิด จนสมองมีแต่ความอยากเล่น นอกจากนี้ต้องมีกฎหมายคุมเข้ม เช่น พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ เพื่อเข้ามาจัดการ เพราะเรื่องการพนันทำลายสังคมอย่างแท้จริง</p>
ไทยโพสต์	<p>โรคติดมือถือ</p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรทิพย์ ไตรตรีงษ์ทัศน จักษุแพทย์ รพ.นนทเวช กล่าวว่า การเล่นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นเวลานานๆ จะทำให้สุขภาพตาของเราลดลงไปเรื่อยๆ สังเกตได้จากความผิดปกติที่ฟ้องด้วยอาการปวดตา สายตาพร่ามัว และปวดหัว หากเราปล่อยให้เรื้อรังเป็นเวลานานๆ อาจส่งผลให้เกิดปัญหาทางสายตาด้านอื่น ๆ ตามมาได้ เช่น สายตาสั้น สายตายาว และสายตาดูเอียง เป็นต้น ดังนั้นผู้ที่ใช้ชีวิตติดจอควรพักสายตาเป็นระยะๆ หลีกเลี่ยงการจ้องหน้าจอต่อนานเป็นเวลานานๆ ควรเปลี่ยนอิริยาบถบ้าง โดยการลุกจากโต๊ะไปทำอย่างอื่น หรือการหยุดพักการจ้องจอคอมพิวเตอร์ทุก ๆ 20 นาที เลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อการบำรุงสายตา เช่น วิตามินเอ และเลือกรับประทานผลไม้มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระอย่างสม่ำเสมอ</p>
สยามรัฐ	<p>อันตรายจากการสักแฟชั่น</p> <p>- เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกล่าวว่า ขณะนี้วัยรุ่นนิยมสักมากขึ้น ได้แก่ คิ้ว ขอบตา ปาก ซึ่งเสี่ยงทั้งอุบัติเหตุระหว่างสักติดเชื้ออุปกรณ์ไม่สะอาด และเสี่ยงมะเร็ง เนื่องจากสีที่ใช้อาจมีโลหะหนักผสม และหากพลาดเข็มแทงเข้าตา หรือสีกระเด็นเข้าตาอีกเสบถึงบอดได้</p>
ข่าวสด	<p>ระวัง"ไข้หูดับ"จากการกินหมูดิบ</p> <p>- เสนอข่าว นพ.อำนาจ กาจันะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า การนิยมอาหารสุกๆ ดิบๆ โดยเฉพาะเนื้อหมู และเครื่องปรุงต่างๆ เช่น พริก เกลือ น้ำมะนาว จะทำให้เชื้อโรคและพยาธิที่อยู่ในเนื้อหมูตาย ซึ่งความเชื่อดังกล่าวเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้หูดับ หรือโรคติดเชื้อสเตปโตค็อกคัส ซูอิส มีโอกาสสูญหนกถาวร หรือเสียชีวิตได้ ผู้ป่วยจะมีอาการเยื่อหุ้มสมองอักเสบ มีไข้สูง ปวดศีรษะ อาเจียน บางรายไม่รู้สึกรู้ตัว ชักกระตุก เป็นอัมพาต อาจมีเยื่อหูหัวใจปอดอักเสบ สายตาพร่ามัว มีโอกาสสูญหนกถาวร</p>
มติชน	<p>รักษา "ครูเล็ก"</p> <p>- เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 ให้สัมภาษณ์กรณีนายวัชระ นาดิ หรือครูเล็ก ครูโรงเรียนเอกชน จ.นครสวรรค์ ป่วยเป็นมะเร็ง มีก้อนเนื้อกว่า 10 กิโลกรัม ที่ไหล่ และเบิกค่าใช้จ่ายในการรักษาได้เพียง 1 แสนบาท ซึ่งไม่เพียงพอต่อรายได้ที่ทำได้ในแต่ละเดือน กระทรวงสาธารณสุข มีมาตรการดูแลรักษาผู้ป่วยเบื้องต้น 3 แนวทาง คือ 1.ค่าใช้จ่าย สำหรับค่ารักษาพยาบาลที่เกินจากที่เบิกได้นั้น รพ.สวรรค์ประชารักษ์ร่วม นพ.สสจ. จะรักษาให้ฟรี 2.ส่งทีมหมอครอบครัว ให้การช่วยเหลือที่บ้าน และ 3.เตรียมปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาเฉพาะทางของคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามธิบดี เพื่อให้การช่วยเหลือและรักษาด้วยรังสีรักษาต่อไป</p>
บ้านเมือง	<p>โครงการยาหญิงตั้งครรภ์ติดเอดส์</p> <p>-เสนอข่าว ศ.กิตติคุณ นพ.ประพันธ์ ภาณุภาค ผอ.ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทยร่วมกับ รศ.พญ.ธันยวีร์ พูลธนกิจ กุมารแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า โครงการยาหญิงตั้งครรภ์ติดเอดส์ จัดขึ้นสำหรับหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อเอชไอวีที่มาฝากครรภ์ซ้ำ เป็นโครงการต่อยอดจากการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกของสภากาชาดไทย โดยได้รับสนับสนุนจาก "กองทุนพระราชทานที่นับตามาตุเพื่อช่วยลดการติดเชื้อเอดส์" โดยยาต้านไวรัส Raltegravir จะให้ฟรีแก่หญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอดส์ทั้งไทยและต่างด้าว ทั้งมีสิทธิและไร้สิทธิเพื่อป้องกันการถ่ายทอดเชื้อจากแม่สู่ลูก ให้ได้ผลทั่วถึง เป้าหมายโครงการนี้หวัง จะมีทารกติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ลดน้อยลงจนกลายเป็นศูนย์เป็นประเทศที่ 2 ของโลกรองจากคิวบา</p>
คมชัดลึก	<p>ผู้ป่วยอัลไซเมอร์</p> <p>-เสนอข่าว ศ.ดร.ปิยะรัตน์ โกวิททรงพงศ์ ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น สกว. และอาจารย์ประจำศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุลมหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยถึงผลการศึกษาว่า นักวิทยาศาสตร์หลายกลุ่มรายงานมาว่า ระดับของเมลานินในน้ำไขสันหลังอาจเป็นตัวบ่งชี้การเกิดโรคอัลไซเมอร์ในช่วงแรกๆ นอกจากนี้จะพบเมลานินในระดับต่ำแล้ว ระดับของเมลานินยังไม่แสดงตามวิฎจักรประจำวัน ทำให้ผู้ป่วยอัลไซเมอร์ไม่สามารถนอนหลับดังเช่นคนปกติ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	คณะวิจัยของ ศ.ดร.ปิยะรัตน์ พบว่า เมลาโทนินที่มีคุณสมบัติเฉพาะเจาะจงต่อเอนไซม์ที่สร้างโปรตีนที่เป็นพิษต่อเซลล์ประสาท อันก่อให้เกิดโรคอัลไซเมอร์ เป็นการยับยั้งการเกิดโรคอัลไซเมอร์ได้โดยตรง
โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ เพื่อนผู้บริโภค	<p>ตรวจสอบก่อนซื้อครีมออนไลน์</p> <p>- เสนอบทความ ภก.ภาณุโชติ ทองยัง เกษีชรชำนานุกการ สสจ.สมุทรสงคราม ให้คำแนะนำในการเลือกซื้อครีมผ่านโซเชียลมีเดียว่า 1.อย่าตัดสินใจซื้อเพียงเพราะฉลากสวยงาม หรือเชื่อโฆษณา ต้องศึกษาข้อมูลของผลิตภัณฑ์ให้ครบถ้วน 2.ต้องจำไว้ว่าเครื่องสำอางมุ่งใช้กับส่วนภายนอกร่างกาย ไม่สามารถใช้รักษาโรคหรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของร่างกายได้ 3.โฆษณาที่สามารถใช้เทคนิคปรับแต่งได้ โฆษณาที่พูดโอ้อวดสรรพคุณจนดูเกินจริง ยังมีแนวโน้มหลอกลวง และ 4.ตรวจสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์จากแหล่งต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์เตือนภัยสุขภาพของกรมวิทยาศาสตร์ฯ เว็บไซต์ของ ออย. และผ่านการรับรองแล้ว</p>
มติชน คมชัดลึก	<p>ส.ช่วยเด็กป่วยกลางป่า</p> <p>- เสนอข่าว ทหารกองร้อยบิน กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ นำเฮลิคอปเตอร์รับตัว ด.ช.สุภาพ ไม่มีนามสกุล ชาวกะเหรี่ยง อายุ 14 ปี ที่ปวดท้องรุนแรง อยู่กลางป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี นำส่งโรงพยาบาลพลพลพยุหเสนา</p>
ข่าวสด	<p>คัดกรองสุขภาพพระสงฆ์</p> <p>- เสนอข่าว รพ.มหาสารคาม นำคณะบุคลากร และ อสม. ออกให้บริการคัดกรองสุขภาพพระภิกษุ-สามเณร ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ที่วัดธัญญาवास อ.เมือง จ.มหาสารคาม</p>
มติชน	<p>ใช้หวัดระบาดในฝรั่งเศส</p> <p>- เสนอข่าว หลังจากฝรั่งเศสได้รับผลกระทบจากการระบาดของไข้หวัดนก ที่ผ่านมาโดยส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์ไม่รุนแรง แต่ล่าสุดเมื่อกลางเดือนเมษายน 2559 มีรายงานการระบาดระลอกใหม่ในฟาร์มไก่ต็อก ของจังหวัดที่ยังไม่เคยได้รับผลกระทบมาก่อน โดยพบไก่ต็อกจำนวน 350 ตัวตาย ในช่วงเวลา 5 วัน รายงานผลการวินิจฉัยว่าเป็นเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N9 ชนิดรุนแรง อย่างไรก็ตามสัตว์ทุกตัวในฟาร์มรวมทั้งสิ้นกว่า 9,000 ตัว ถูกสังฆ่าและทำลายแล้ว</p>
คมชัดลึก	<p>จับโรงงาน”แมงกะพรุนปลอม”ในจีน</p> <p>- เสนอข่าว ตำรวจจับกุมโรงงานแมงกะพรุนปลอม เขตหูโจว มณฑลเจ้อเจียง ทางภาคตะวันออกของจีน ยึดของกลางกว่า 10 ตันก่อนวางขายตลาดท้องถิ่น ซึ่งผลตรวจสอบพบสารอะลูมิเนียมระดับสูงกว่ากฎหมายจีนอนุญาต 8 เท่า และผู้ผลิตทำกำไรจากการผลิตแมงกะพรุนปลอมขายใน 1 ปี เป็นเงินกว่า 1.7 แสนหยวน (ประมาณ 7.65 แสนบาท) ตำรวจหูโจวแนะนำวิธีการสังเกตแมงกะพรุนปลอมว่า ไม่มีรส ไม่มีกลิ่น และเหนียวจนเคี้ยวยาก ของจริงตรงข้าม มีกลิ่นอาหารทะเล และมีสีออกเหลือง</p>